

อุตุฯเตือนยังมีฝนตกหนัก ระวังน้ำป่าไหลท่วมฉับพลัน

กรมอุตุฯเตือนทั่วไทยยังมีฝนตกหนัก ระวังน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก ส่วนพินิจโลก แม่น้ำน่านเพิ่มพรวด 4.45 เมตร “เรือนแพ-ปลากระชัง”อ่วม ชลประทานเตือน

ต่อ : น้ำท่วม - หน้า 2

น้ำท่วม

จะขึ้น 5-6 เมตร ด้านเขื่อนสิริกิติ์แจ้งเตือนระบายน้ำ 2 วัน กรมทางหลวง แจ้งเปิดใช้แล้ว เส้นทาง “เชียงใหม่-เชียงราย” จุดเบี่ยงสะพานขาด

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้าว่า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรง ทำให้ประเทศไทย มีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าว ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสม อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากได้

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรง โดยบริเวณทะเลอันดามัน มีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนบริเวณอ่าวไทย มีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

จ.พินิจโลก ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากสำนักชลประทานที่ 3 ได้แจ้งเตือนระดับน้ำแม่น้ำน่านช่วงไหลผ่านเมืองพินิจโลก จะเพิ่มสูงอย่างรวดเร็ว ช่วงวันที่ 4-7 สิงหาคม

จะอยู่ที่ระดับ 5-6 เมตร เนื่องจากฝนจากพายุซินลากู ตกลงมาท้ายเขื่อนสิริกิติ์ในปริมาณมาก ช่วงเช้า แม่น้ำน่าน ไหลผ่านอำเภอเมืองพินิจโลก เพิ่มสูงขึ้นเร็วมาก ที่สถานีวัดระดับน้ำ N 5 A สะพานสุพรรณกัลยาอยู่ที่ระดับ 4.45 เมตร ไม่มีผลกระทบน้ำล้นตลิ่ง ระดับน้ำอยู่ห่างจากตลิ่งประมาณ 6 เมตร แต่ได้ส่งกระทบชัดเจน เรือนแพ ผู้ประกอบการร้านอาหาร เรือนแพที่อยู่อาศัยของชุมชนชาวแพ และแพกระชังเลี้ยงปลา สะพานเชื่อมระหว่างแพกับริมฝั่งจมลงไปในแม่น้ำน่านต่างมาช่วยกันซ่อมแซม ดึงสะพานเชื่อมแพที่จมลงไปในแม่น้ำน่านขึ้นมาอยู่ในระดับเดิม ซึ่งต้องมากอยปรับระดับสะพานเชื่อม

ที่ชุมชนชาวแพ ชาวบ้านที่อาศัยเรือนแพเป็นที่อยู่อาศัย ต้องตื่นตัวตลอดเวลา ชาวแพบอกว่าระดับน้ำแม่น้ำน่านเริ่มเพิ่มขึ้นเร็วมาก ตลอดทั้งคืนชาวแพไม่ได้หลับนอน ต้องคอยคลายเชือกเพื่อดึงแพเข้ามาใกล้ฝั่ง ถ้าไม่คอยเฝ้า เรือนแพอาจจะหลุดออกไปไกลได้ ส่วนผู้ประกอบการกระชังปลาในแม่น้ำน่านหลายแพได้รับผลกระทบ สะพานไม้เชื่อมระหว่างฝั่งกับแพลอยหายไปกับกระแสน้ำ และต้องคอยตรวจสอบสุขภาพปลาที่เลี้ยง เพราะปลาอาจจะได้รับผลกระทบจากกระแสน้ำที่เพิ่มขึ้นเร็ว อาจจะมีช็อกจะปรับตัวไม่ทัน ขณะที่ เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ทาง กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ แจ้งข้อมูลแผนการระบายน้ำรายวันในฤดูฝนช่วงวันที่ 5-6 สิงหาคม งคการระบายน้ำ และ วันที่ 7-9 สิงหาคม ระบายน้ำวันละ 6 ล้านลูกบาศก์เมตร

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง(ทล.)เผยว่าทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย ตอน เชียงใหม่-คดยนางแก้ว ช่วงกม.ที่ 32+941 ในพื้นที่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก เป็นเหตุให้ทางที่มุ่งจุดก่อสร้างสะพานจุดนั้น ได้สั่งการให้หน่วยงานของกรมทางหลวงระดมเครื่องจักรและ จนท.เร่งแก้ไข ซ่อมจุดสะพานที่ขาดโดยเมื่อช่วงคืน 4 สิงหาคม โดยศูนย์สร้างและบูรณะสะพานพิจิตรได้ทอดสะพานเบลิย (สะพานเหล็ก) ความยาว 40 เมตรแล้วเสร็จ และช่วงเช้าวันนี้ ได้ทำการบดอัดคอสะพานเสร็จเรียบร้อยในเวลา 12.00 น. สามารถเปิดเส้นทางให้ประชาชนได้สัญจรผ่านไปมาได้เป็นปกติแล้ว